

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 10
NĂM HỌC 2023-2024

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10
Năm học 2023 – 2024
Môn thi: NGŨ VĂN (chuyên)

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1 (4.0 điểm)

“Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, loài chim có thể nhìn thấy được những dải màu sắc mà loài người không thể nhìn thấy được, kể cả tia cực tím. Hình ảnh con người nhìn thấy là một mặt phẳng nhưng trong mắt của con chim, nó là một hình cầu. Loài ong nhìn màu đỏ thành màu đen và nhìn thấy được các tia cực tím vốn vô hình với con người. Ngoài ra, loài ong có thể cảm nhận được thế giới với tốc độ nhanh hơn so với mắt con người gấp ba lần. Thế giới trong mắt loài chuột chỉ mờ mờ, chậm chạp và toàn bộ bao phủ màu xanh nước biển nhạt hoặc màu xanh lá cây. Đặc biệt, mỗi con người của một con chuột có thể cử động độc lập nên loài gặm nhấm này có thể nhìn thấy hai quang cảnh cùng một lúc. Mọi cảnh vật trong mắt những con bò đều được phóng đại lên một chút và được bao phủ bởi sắc đỏ và cam. Loài ruồi cũng có thể nhìn thấy tia cực tím. Đối với chúng, thế giới chuyển động chậm hơn so với những gì mắt người quan sát được.”

(Theo Nguyễn Quang Thiều, *Hãy nhìn bằng một đôi mắt khác*,
<https://vanhoavaphattrien.vn/hay-nhin-bang-mot-doi-mat-khac>)

Hãy viết bài văn nghị luận xã hội về **01 (một)** vấn đề khiến bạn suy ngẫm sau khi đọc ngữ liệu trên.

Câu 2 (6.0 điểm)

“Văn học ở mức ban đầu chỉ là sự tự bộc lộ, là nói ra điều chất chứa trong lòng. Khi ấy, người ta làm thơ, viết văn là để cho mình, để làm vui một nỗi niềm hay bù đắp một sự thiếu thốn nào đó và tác phẩm hiện ra như người trò chuyện, chia sẻ, an ủi. Ở mức cao hơn, văn học là lời nhắn gửi, yêu cầu sự chia sẻ của số đông, sự thông cảm của nhiều người. Đi xa hơn nữa, nó là tiếng gọi đàn, tiếng kèn tập hợp, đó là khi tác phẩm được viết ra để cho ta và để cho đời, khi nó không chỉ là hoạt động sáng tạo riêng của cá nhân mà đã trở thành một hành động xã hội, mang các chức năng xã hội.”

(Theo Lê Ngọc Trà, *Lý luận và văn học & Thách thức của sáng tạo – thách thức của văn hóa*, NXB Hội Nhà văn, 2015, trang 18)

Nhận định của nhà nghiên cứu Lê Ngọc Trà đã đề cập đến 03 (ba) mức độ tác động của văn học đối với con người và xã hội. Hãy viết bài văn nghị luận về **01 (một) trong 03 (ba)** mức độ ấy và dẫn chứng bằng các tác phẩm văn học Việt Nam, văn học nước ngoài mà bạn đã học, đọc thêm.

HẾT

Đề thi gồm 01 trang